

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๑๖.๒/ว ๕๗๒๐๗



กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

ด้วยกระทรวงการคลังได้อนุมัติแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอส่งแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ได้ที่ <http://www.womenfund.in.th/หัวข้อประกาศ> (หนังสือสั่งการ)

เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัด
มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในฐานะสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑.แจ้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ทราบผลการอนุมัติ
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ และดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
และเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด ดังนี้

ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๒

ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๔

ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗๗

ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกผลการดำเนินงานในระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหนี้ (LM)
และจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือนส่งให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ภายในวันที่ ๒ ของเดือนถัดไป

๒. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวด
ค่าสาธารณูปโภค ให้สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
ดำเนินการให้บรรลุตามแผนที่ได้รับอนุมัติ หากมีเงินเหลือจ่ายสามารถถัวจ่ายค่าใช้จ่ายในหมวดเดียวกัน
โดยต้องเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการดำเนินงานในวัตถุประสงค์เดิม และรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ
และหากดำเนินการแล้วเสร็จมีเงินเหลือ ให้ส่งคืนสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใน ๑๕ วันทำการ
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม

/ต.งบลงทุน...

๓. งบประมาณ สำหรับจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๑

๔. เงินอุดหนุน ให้กำกับติดตามการอนุมัติและการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ดังนี้

(๑) เบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายในไตรมาส ๒ และหากมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการในไตรมาส ๓ - ๔ ให้จังหวัดจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ส่งสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

(๒) หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ให้โอนคืนเงินให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ หากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด มีความต้องการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ให้แจ้งกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดยต้องมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดแล้ว

๕. เงินทุนหมุนเวียน ให้กำกับติดตามการอนุมัติและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ครบร้อยละ ๑๐๐ ภายในไตรมาส ๒ และโอนคืนเงินที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ หากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด มีความต้องการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ให้แจ้งกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดยต้องมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดแล้ว

๖. กำชับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ถือปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๗๑
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๙๘๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cdd.co.th